

*Chuyên đề giáo dục kỹ năng sống:*

## **AN TOÀN GIAO THÔNG CHO NỤ CƯỜI NGÀY MAI**



Hưởng ứng tháng An toàn giao thông, sáng nay (16.9.2024) Trường THCS Cổ Bi đã phối hợp với Honda Hà Nội Motor tổ chức chương trình “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”. Tham dự chương trình có đồng chí Bùi Anh Hoàng – Cảnh sát giao thông Huyện Gia Lâm; đồng chí Nguyễn Ngọc Trung - Phó giám đốc Head Honda Hà Nội Motor cùng các nhân viên bộ phận lái xe an toàn; bác Vũ Thị Phương – Hội trưởng hội Cha mẹ học sinh trường cùng các bác trong ban đại diện cha mẹ học sinh.





Để các các em học sinh có thể nâng cao hiểu biết, kỹ năng khi tham gia giao thông, cô Lê Thị Vân Anh cùng các nhân viên bộ phận lái xe an toàn đã mô phỏng lại sinh động những tình huống vi phạm luật giao thông khi ngồi sau xe máy như: đứng trên xe, ngồi trước người lái xe, đùa nghịch trên xe, ngồi ngược, ngồi vắt chân. Từ những tình huống sai phạm đó, các cô chú đã chỉ ra cho học sinh tư thế tham gia giao thông đúng đắn, an toàn.



*Tư thế sai: Đùa nghịch khi ngồi trên xe*



*Tư thế sai: Ngồi trước người lái xe*





*Tư thế sai: Đứng trên xe*



*Tư thế sai: Ngồi quay lưng lại với người lái*



*Tư thế đúng: Ngồi thẳng lưng, hai chân khép nhẹ vào hông người lái; đội mũ bảo hiểm.*



Đội mũ bảo hiểm khi điều khiển hoặc ngồi sau xe máy, xe đạp điện đúng cách cũng là yếu tố quan trọng để đảm bảo an toàn, thực hiện đúng luật an toàn giao thông. Các em học sinh đã được trực tiếp thực hành đội mũ bảo hiểm để khắc sâu hiểu biết của mình về một hành vi tham gia giao thông đúng quy định.



Đến với buổi chuyên đề An toàn giao thông, Head Honda Hà Nội Motor đã trao tặng cho tập thể các thầy cô giáo và phụ huynh học sinh Trường THCS Cổ Bi chương trình thay dầu xe miễn phí. Đó là hoạt động có ý nghĩa thiết thực khẳng định sự chung tay của Head Honda Hà Nội Motor trong việc nỗ lực đảm bảo cho mỗi chiếc xe an toàn nhất khi tham gia giao thông.







Ban giám hiệu, tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên và các em học sinh Trường THCS Cổ Bi xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác, sự nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm cao của đồng chí Bùi Anh Hoàng – Cảnh sát giao thông Huyện Gia Lâm; đồng chí Nguyễn Ngọc Trung - Phó giám đốc Head Honda Hà Nội Motor cùng các nhân viên bộ phận lái xe an toàn đã đến tham dự chương trình, truyền tải những thông điệp thiết thực giúp các em học sinh Trường THCS Cổ Bi thấu hiểu được nghĩa vụ, trách nhiệm của mình trong việc thực hiện đúng luật An toàn giao thông.

